
Stjórnarfundur 22. nóv 

Mætt: Sigurþór, Þórdís, Gunnar og Kristín sem skrifaði fundargerð 

Farið yfir nefndir hverjar eru til búnar og hvar vantar menn. Komið í flestar, klárast á næstu dögum. 

Félagsheimilið og styrkurinn frá Borgarbyggð. Kaupa efnið og koma verkinu af stað. Skila skýrslunni fyrir 

30. nóv. Sækja um áframhaldandi styrk í þetta verkefni. Ráða einhvern til að stýra verkinu. 

Borga inn á lánið 1.000.000. Þá næst að borga það upp í sumar. 

Reiðvegaframkvæmdir. Hafa í huga í framtíðinni að gera skriflega samninga við jarðareigendur til að lenda 

ekki í deilum við jarðareigendur. Félagið á 2.000.000 í framkvæmdastyrk sem þarf að nota fyrir áramót. 

Helst að kaupa efni og geyma til næsta árs. 

Kom fyrirspurn um uppskeruhátíð. Ekkert mál að halda hátíð ef einhver er til í að sjá um hana. 

Aðalfundur í næstu viku.  

Panta bikar og blómvendi, gera viðurkenningarskjöl. Sækja farandbikarinn.  Athuga hvort Brynja sé með 

formið á viðurkenningarskjölunum. Kaupa kaffi og konfekt. 

Gera status á feisbúkk að fólk sendi inn árangur sinn á árinu í keppnum. Senda á netfangið 

gunnar.arnbjorg@gmail.com fyrir hádegi á föstudaginn.  

Gera tillögu um að hafa  árgjald og hagabeitargjald óbreytt. 

Reikningar skoðaðir  
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